
รายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมัยวิสามญั สมยัที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  27 กรกฎาคม 2565  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดพะเยา 

ผู้มาประชุม 

1. นายฐิติวัชร์ ตันตละ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอเมือง 
2. นายมงคล      หลักฐาน สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอเมือง 
3. นายอนุวัฒน์      ใจบุญ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอเมือง 
4. นางพิสมัย      ใจวัง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 4 อ าเภอเมือง 
5. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 5 อ าเภอเมือง 
6. นายเดชศรี ธิวงค์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 6 อ าเภอเมือง 
7. นายฐิติพันธ์ จางศิริสกุลชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอเชียงค า 
8. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอเชียงค า 
9. นายบุญสินธุ์         มังคลาด สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอเชียงค า 
10. นายธนากร ใจกล้า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 4 อ าเภอเชียงค า 
11. นายนิคม             ศรีวิราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อ าเภอดอกค าใต้ 
12. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอดอกค าใต้ 
13. นายบูรณาการ      ตาค า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอปง 
14. นายอาทิตย์ งามตา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอปง 
15. นายเสวียน         มะโนชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอปง 
16. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อ าเภอจุน 
17. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอจุน 
18. นายภูเบส         วิสูตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอแม่ใจ 
19. นายกมล      หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี ๒ อ าเภอแม่ใจ 
20. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 1 อ าเภอภูซาง   
21. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 2 อ าเภอภูซาง   
22. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอภูกามยาว 
23 นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอเชียงม่วน 
24 นายประพันธ ์ ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ผู้ขาดการประชุม      ไม่ม ี
ลาการประชุม         

1. สิบเอกบุญเดช         อินต๊ะสาร สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งท่ี 3 อ าเภอดอกค าใต้ 
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา   
2. นายธวัช สุทธวงค์ รองนายก อบจ.พะเยา   
3. นายสวัสด์ิ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา   
4. นายจ ารัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
5. นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 
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6 นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
7 นายโกศล ผิวใส ท่ีปรึกษานายก อบจ.พะเยา 
8 นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา 
9 นางธนพรรธน ์ สุขตัว หัวหน้าส านักปลัด อบจ.พะเยา 
10 นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผอ.กองช่าง 
11 นางสาววันจันทร ์ สมบูรณ์ รกท.ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
12 นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
13 นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
14 นางสุจินดา อิ่นค า ผอ.กองการเจ้าหน้าท่ี 
15 นางสาวพวงทอง โยธาใหญ่ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
16 นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
17 นางสาวณิชาภา สันธิ รกท.ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
18 นางล าดวน ใจแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
19 นางสาวสุภาวดี จันตา หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
20 นายประเสริฐ พรหมเผ่า นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
21 นายเทพบดินทร์ หมั่นไร ่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
22 นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
23 นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ์ พนักงานจ้างท่ัวไป 
24 นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างท่ัวไป 
    
    
    

 
เร่ิมประชุม   เวลา 14.00 น. 
 
เลขานุการสภา อบจ.พะเยา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ท่านรองนายกฯ ท่านรองปลัด รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็น
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 
ครั้ง ท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 กระผมได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว               
มีสมาชิกสภาฯ มาลงช่ือเข้าประชุมท้ังส้ิน จ านวน 23 ท่าน ครบองค์
ประชุมครับ   

ขอเรียนเชิญ นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นท าหน้าท่ีประธาน
ท่ีประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 
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ประธานสภาฯ    เชิญทุกท่านนั่งครับ 
 
เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญนายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา คนท่ี 1 ขึ้นท าหน้าท่ีช่วยเหลือประธานสภาฯครับ และ
เรียนเชิญ นางนฤมล  บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา คนท่ี 2 ข้ึนท าหน้าท่ีช่วยเหลือประธานสภาฯ ครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะท่ีปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุม         
ทุกท่าน  

  ตามท่ีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เสนอญัตติให้ฝ่าย
สภาฯ พิจารณา เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่
ประชาชนตามอ านาจและหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ดังนั้น กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2562 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ      
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  มีก าหนด 7 วัน ต้ังแต่วันท่ี 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป  

ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565  ณ บัดนี้ 

เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ด้วย มีภารกิจความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการบริหารงาน การด าเนินการตามอ านาจ
และหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
อีกท้ังมีเรื่องต่างๆ ท่ีส าคัญท่ีจะให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา   
ได้พิจารณาเป็นจ านวนมาก  
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เลขานุการสภาฯ  จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้เรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีก าหนด 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม         
พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 
ประธานสภาฯ   เลขานุการสภา ฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ให้ทุกท่าน

ทราบเรียบร้อยแล้ว ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 เร่ืองที่ 1.1 เชิญร่วมท าบุญถวายผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเด็กพิการจังหวัดพะเยา ประจ าปี 2565  

 ตามท่ีศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจ าจังหวัดพะเยา ร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ได้ก าหนดจัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กพิการจังหวัดพะเยา ประจ าปี
การศึกษา 2565 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา  

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ร่วมต้ังกองผ้าป่า       
จึงขอเชิญท่านสมาชิกฯ ทุกท่าน ร่วมท าบุญและร่วมขบวนแห่ผ้าป่า         
ในวันอาทิตย์ท่ี 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ตามวันเวลาดังกล่าว 

 
เร่ืองที่ 1.2 แจ้งผลค าพิพากษา  
 ตามหนังสือศาลอุทธรณ์ภาค 5 ท่ี ศย 205/390 ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แจ้งค าส่ังศาลอุทธรณ์  ด้วยคณะกรรมการ           
การเลือกต้ัง ผู้ร้อง ขอให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา อ าเภอเชียงค า เขตเลือกตั้งท่ี 4 ใหม่ แทนนายธนกร  ใจกล้า             
ผู้คัดค้าน และขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ าเภอเชียงค า เขตเลือกต้ังท่ี 4 เมื่อวันท่ี 20 
ธันวาคม 2563 นั้น   

บัดนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ได้แจ้งผลค าพิพากษาตามหนังสือศาล
อุทธรณ์ภาค 5 ท่ี ศย 205/1314 ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 เรื่อง 
แจ้งผลค าพิพากษา  โดยมีค าพิพากษา “ยกค าร้อง”    

 ดังนั้น จึงขอแจ้งผลค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้ท่ีประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทราบ 

  
 

 
/เรื่องท่ี 1.3 
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เร่ืองที่ 1.3 ประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา (แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

ประธานสภาฯ  ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่อง ผลการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ี ได้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ าเภอปง เขตเลือกต้ังท่ี 2 กรณีแทน
ต าแหน่งท่ีว่าง จ านวน 1 คน เมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 2565 นั้น อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 179 
ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกต้ังว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกต้ัง           
จึงประกาศผลการเลือกต้ัง จ านวน 1 คน ดังนี้  1. อ าเภอปง เขตเลือกต้ัง      
ท่ี 2 คือ นายอาทิตย์ งามตา ประกาศ ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2565                   
ลงช่ือ นายอิทธิพร  บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

  
ประธานสภาฯ   เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน

จังหวัด พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2562       
มาตรา 12 บัญญัติ  “ก่อนเข้ารับหน้าท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน  
จังหวัดต้องปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด”  

  ดังนั้นขอเชิญ นายอาทิตย์  งามตา สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้กล่าวค าปฏิญาณก่อนเข้ารับต าแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยยืนขึ้นประนมมือแล้วหันหน้าไปทาง
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วกล่าวค า       
ปฏิญาณตน เชิญครับ  

 
นายอาทิตย์  งามตา  “ข้าพเจ้า นายอาทิตย์  งามตา จะรักษาไว้และปฏิบั ติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าท่ี         
เพื่อประโยชน์ของประชาชน” 

 
ประธานสภาฯ   เชิญนั่งครับ ก็ถือว่าท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พะเยา อ า เภอปง เขตเ ลือก ต้ัง ท่ี  2 เ ลือก ต้ัง เมื่ อวันอาทิตย์ ท่ี  5            
มิถุนายน  2565  ท่ีผ่านมาได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
โดยสมบูรณ์แบบตามกฎหมายท่ีได้ก าหนดไว้แล้วนะครับ  

ในโอกาสนี้ก่อนท่ีจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป       
ผมขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้กล่าวแสดง  
ความยินดี กับท่านสมาชิกสภาฯท่ีได้คืนสู่สมาชิกภาพและท่านสมาชิกสภาฯ    
ท่ีได้รับการเลือกตั้ง เรียนเชิญท่านนายกฯ ครับ 

 
 

/นายก อบจ. 
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นายก อบจ.พะเยา   ขอบคุณประธานสภาฯ นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ในนามผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ นายอาทิตย์  งามตา ท่ีได้ชนะการเลือกต้ังเข้ามา
เป็นตัวแทน จากเขตเลือกต้ังท่ี 2 อ าเภอปง ส าหรับนโยบายการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะเน้นเรื่องการบูรณาการร่วมกัน
เพราะฉะนั้น ในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของท่านสมาชิกฯทุกท่าน จะท างาน
ประสานแผนงบประมาณกับ เ จ้ าหน้ า ท่ี ท้องถิ่ น ไม่ว่ าจะ เป็น เขต          
เทศบาลต าบลแล้วก็ฝ่ายปกครอง ซึ่งน ามาซึ่งผลประโยชน์ของประชาชน
และการน าภาษีท่ีเป็นงบประมาณและพัฒนาพื้นท่ี อาจจะมีบางครั้งท่ีคณะ
ผู้บริหารไม่มีโอกาสเข้าไปในดูแลในพื้นท่ีเพราะว่าภารกิจท้ัง 68 ต าบล 
และอีกประเภท 4 อปท. ค่อนข้างจะกว้างอาจจะไม่ท่ัวถึงก็ขอให้ทุกท่าน
ดูแลพื้นท่ีของตัวเองให้ดีแล้วก็ประสานแผนงบประมาณดูแลประชาชน      
ในพื้ น ท่ีแ ล้วก็ จ าค า ท่ี เ ร าปฏิญาณตนไว้ความซื่ อ สัตย์ ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์และประเทศชาติเป็นส่ิงส าคัญแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ 
นายธนกร ใจกล้า ท่ีมีโอกาสกลับคืนสู่สมาชิกภาฯ แล้วก็ด าเนินการตาม
นโยบายท่ีเราเคยวางแผนไว้ ส่ิงไหนท่ีเราเคยวางแผนงบประมาณไว้ดูแล     
ในพื้นท่ียังไม่ต่อเนื่องแล้วก็กลับไปเช่ือมโยงให้มันเรียบร้อย ทางผู้บริหาร       
ก็ยินดีท่ีจะส่งงบประมาณแล้วก็สรรพก าลังท้ังเครื่องจักรท้ังคนแล้วก็ส่วน
ของข้าราชการเข้าไปช่วยเพื่อดูแลพื้นท่ีสนองความต้องการของประชาชน
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ตามหน้าท่ีท่ีได้รับภายใต้รัฐธรรมนูญไทย ขอแสดง
ความยินดี ท้ัง 2 ท่าน ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  ในนามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแสดงความ

ยินดีกับนายธนกร  ใจกล้า ท่ีท่านได้คืนสู่สมาชิกภาพของการด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาตามเดิม และขอแสดงความ
ยินดีกับ นายอาทิตย์  งามตา ท่ีท่านได้รับการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกต้ังท่ี 2 อ าเภอปง ขอเชิญ      
นายธนกร  ใจกล้า และนายอาทิตย์  งามตา รับช่อดอกไม้แสดงความยินดี 
จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และจากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครับ 

 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยาการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเม่ือ     
วันที่ 7 เมษายน 2565 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานครับ      
เชิญท่านเดชศรีครับ 

 
 
                   /นายเดชศรี 
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นายเดชศรี  ธิวงศ์  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม   
นายเดชศรี   ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา           
เขตอ าเภอเมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงาน     
การประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงาน        
การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 
ประชุมเมื่อ วันท่ี 7 เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2565 ตามส าเนารายงานการประชุมฯ ท่ีได้ส่งให้ท่านสมาชิก
ไปก่อนหน้านี้  หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีข้อผิดพลาด       
บกพร่อง โปรดทักท้วง เพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
ประชุมเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2565 จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติท่ีประชุม
นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควร

รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    รับรอง  22  เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง ท่ี 1 ประจ าปี       
พ.ศ. 2565 โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่รับรอง  -ไม่มี-  ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 

สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมวันท่ี 7 เมษายน 2565 
ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง  ไม่รับรอง -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ 

 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม 

ในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยื่นกระทู้
ถามแต่อย่างใดครับ 

 
 

 
/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
เร่ืองที่ 4.1 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขคร้ังที่  37           
พ.ศ.2565 เชิญท่านนายกฯแถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พะเยา แก้ไข ครั้งท่ี ๓๗ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยผู้บริหารได้ประกาศใช้แล้ว นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชน           
ในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับนับแต่วันท่ีประกาศใช้และปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงขอแจ้งสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยาทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี ๓๗ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการแก้ไขโครงการจาก     
กองช่างตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑๘ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าท่ี ๔ ล าดับท่ี ๔ 
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร สายหน้าบ้านผู้ว่า        
หมู่ท่ี ๕ สายห้วยวัด หมู่ท่ี ๗ ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เนื่องจาก
พิมพ์ข้อความผิด ในส่วนของเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) สายท่ี ๒ 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๒๕.00 ลบ.ม ขอแก้ไขเป็นปริมาตรหินคลุก 
ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.00 ลบ.ม และโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่ น           
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๑๕ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าท่ี ๑๓๑ ล าดับท่ี ๑๒๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.         
สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.๕ ต.พระธาตุขิงแกง เช่ือม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 
(ช่วงท่ี ๓) เนื่องจากพิมพ์ข้อความผิด ในส่วนของเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) พื้นท่ีไม่น้อยกว่า ๗๙๕.0๐ ตร.ม. ขอแก้ไขเป็นพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
800.00 ตร.ม. จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง 

ส าหรับ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี ๓๗ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สามารถขอดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวข้อ
รายงานงานแผน 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบ
ต่อไป       

 
    /ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  ท่ านสมา ชิกสภาฯ  ครั บ  ก าร จัดท า แผนพัฒนา ท้อ ง ถิ่ น                     
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข 
ครั้ ง ท่ี  37 พ.ศ.  2565 เป็นการแก้ ไขโครงการจากกองช่าง
ประกอบด้วย  

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข  ครั้งท่ี 18 พ.ศ. 2565 หน้าท่ี 4 
ล าดับท่ี 4 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร        
สายหน้าบ้านผู้ว่า หมู่ท่ี 5 สายห้วยวัด หมู่ท่ี 7 ต.บ้านสาง อ.เมือง
พะเยา จ.พะเยา เนื่องจากพิมพ์ข้อความผิดในส่วนของเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) สายท่ี 2 ปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 225.00 
ลบ.ม. แก้ไขเป็นปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 255.00 ลบ.ม.  

2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งท่ี 15 พ.ศ.2565 หน้าท่ี 131 
ล าดับท่ี 122 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
ม.5 ต.พระธาตุขิงแกง เช่ือม ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงท่ี 3) เนื่องจาก
พิมพ์ข้อความผิด ในส่วนของเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) พื้นท่ี    
ไม่น้อยกว่า 795.00 ตร.ม. ขอแก้ไขเป็นพื้นท่ี ไม่น้อยกว่า 800.00  ตร.ม. 
จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง 

ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)     
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 37 พ.ศ.2565 
สามารถขอดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วน
จั ง ห วั ดพ ะ เ ย า  ใ น วั น  แ ล ะ เ ว ล า ร า ชก า ร  ห รื อ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์                 
www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อทราบไม่มีการลงมติ ท่ีประชุมรับทราบนะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 4.2 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-

2570) ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดพะเยา แก้ไข คร้ังที่  1          
พ.ศ.2565 เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภา ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 1 พ.ศ.2565 โดยผู้บริหารได้ประกาศใช้แล้ว นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ 

 
 

          /ให้ผู้บริหาร… 
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นายก อบจ.พะเยา  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีอนุมัติแล้ว และน าไป
ปฏิบั ติรวม ท้ังแจ้งสภาท้องถิ่นคณะกรรมการบริหารงานจังหวั ด             
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห้าวันนับแต่ 
วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงขอ
แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการแก้ไขโครงการจากกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หน้าท่ี ๙๒ ล าดับท่ี ๑ 
โครงการท าบุญเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน้าท่ี ๙๓ 
ล าดับท่ี ๒ โครงการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดพะเยา ขอแก้ไขช่ือแผนงาน
จากแผนงานบริหารงานท่ัวไป เป็นแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม             
และนันทนาการ จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง 

ส าหรับ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)      
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาแก้ไข ครั้งท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถ
ขอดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
หรือ เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวข้อรายงานงานแผน 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบ
ต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่ านสมา ชิกสภาฯ  ครั บ  ก าร จัดท า แผนพัฒนา ท้อ ง ถิ่ น              

(พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งท่ี 1 
พ.ศ.2565 เป็นการแก้ ไขโครงการจากกองการ ศึกษา ศาสนา                   
และวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา หน้าท่ี 92 ล าดับท่ี 1 โครงการท าบุญเนื่องในวัน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน้าท่ี 93 ล าดับท่ี 2 โครงการจัดงานวัน
สถาปนาจังหวัดพะเยา ขอแก้ไขช่ือแผนงานจากบริหารงานท่ัวไป              
เป็นแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว  

ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้ง ท่ี 1 พ.ศ.2565         
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอดูได้ท่ีกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ 
หรือท่ีเวบ็ไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อทราบไม่มีการลงมติ ท่ีประชุมรับทราบ       
นะครับ  

           

/เรื่องท่ี 4.3 
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ประธานสภาฯ เร่ืองที่ 4.3 รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี  พ.ศ.2565           
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน  ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการการกระจายอ านาจ (ก.ก.ถ.) 
ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2565  เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2565 ให้มีการ
ประเมินมาตรฐานขั้นต่ าเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน     
8 ด้าน 64 ตัวช้ีวัด  โดยขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บันทึกข้อมูลการจัดบริการสาธารณะตามตัวช้ีวัดในระบบประเมินผล
มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 แบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ก.ถ.) 
www.odloc.go.th  ซึ่ งผลการประเมิน ดังกล่าว ส านักงาน ก .ก .ถ .                
จะได้น าเสนอ ก.ก.ถ. ใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดต้ังเงินอุดหนุน
ให้แก่ อปท. ในการพัฒนาคุณภาพการจัดบริการสาธารณะ และน าไปใช้
เป็นสัดส่วนคะแนนประกอบการส่งประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อไป   

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้บันทึกข้อมูลลงในระบบประเมินผล
มาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การประเมินมาตรฐานขั้นต่ า       
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี              
พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความถูกต้องตามแนวทางของคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอรายงานผลการ
ประเมินมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2565  

ส าหรับรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประเมินผลฯ ท่ีแนบมา
ด้วยนี้ หรือสามารถดูได้ท่ีเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
หัวข้อ รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะของ 
อปท. ประจ าปี 2565 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทราบ
ต่อไป 

 
 
 

 
 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ รายงานผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ า
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี              
พ.ศ.2565  เพื่อให้การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ าการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2565 เป็นไปด้วย           
ความถูกต้อง ตามแนวทางของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีนายกฯ ได้รายงานให้ทราบ ญัตตินี้เป็น
การรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อทราบไม่มีการ        
ลงมติ ท่ีประชุมรับทราบนะครับ  

 
ประธานสภาฯ    ระเบียบที่ 5  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

เร่ืองที่ 5.1 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้แก่ นายจีรเดช ศรีวิราช     
ผู้มีสิทธิรับเงิน (กองคลัง) เชิญท่านนายกฯ  แถลงต่อสภาครับ 
 

นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจ าเป็นต้องขอจ่ายขาด

เงินสะสม เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน ๑๕๑,๕๕๒.๖๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสตางค์) ให้แก่นายจีรเดช ศรีวิราช       
ผู้มีสิทธิรับเงินรายละเอียดดังนี้ 

๑. ค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ี ๘๓๒/๒๕๖๐        
ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติมค าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้กับทางราชการ กรณีการใช้จ่ายเงินของผู้รับจ้างไม่สอดคล้องกับ
การบริหารการผลิตและการตลาดโครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ า
ชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผักตบชวาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

๒. ค าพิพากษาศาลปกครองเ ชียงใหม่  คดีหมายเลขด า ท่ี                    
7๖/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงท่ี ๑๑๔/๒๕๖๕ วันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ได้พิพากษาเพิกถอนค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ี 
๗๘๕/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ัง
อง ค์การบริหาร ส่วน จังหวั ดพะ เยา  ท่ี  ๘๓๒/๒๕๖๐ ลงวั น ท่ี  ๔             
ตุลาคม ๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนท่ีให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 
จ านวน ๑๒๑ ,๑๙๐.๖๑.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย         
เก้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) 

๓. นายจีรเดช ศรีวิราช ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาจ านวนเงิน ๑๒๑,๑๙๐.๖๑.- บาท (หนึ่งแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด 
จ านวน ๓๐,๓๖๑.๙๙.- บาท (สามหมื่นสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้า
สตางค์) รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน 1๕๑,๕๕๒.๖0.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสตางค์) 

 
 

/นายก อบจ.พะเยา 
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นายก อบจ.พะเยา  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ , แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑         
หมวด ๙ ข้อ ๙๖ “(๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ
เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน
สะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” 

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความ

จ าเป็นของการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจ านวนเงิน ท้ังส้ิน 151,552.60.- บาท 
(หนึ่ ง แสนห้ าหมื่ นหนึ่ งพันห้ าร้อยห้ า สิบสองบาทหกสิบสตาง ค์ )                
คืนให้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                    
ท่ี 832/2560 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมค าส่ังให้
ชดใช้สินไหมทดแทนให้กับทางราชการ กรณีการใช้จ่ายเงินของผู้รับจ้าง    
ไม่สอดคล้องกับการบริหารการผลิตและการตลาดโครงการบริหารจัดการ
โรงงานผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจาก
ผักตบชวา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และค าพิพากษาศาล
ปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขด าท่ี 76/2561 คดีหมายเลขแดงท่ี 
114/2565 วันท่ี 5 เมษายน  2565 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้พิพากษาเพิกถอน
ค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ี 785/2560 ลงวันท่ี  21 
กันยายน 2560 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยค า ส่ังองค์การบริหารส่วน        
จังหวัดพะเยา ท่ี 832/2560 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2560 เฉพาะในส่วนท่ี
ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน จ านวน 121,190.61.- บาท            
(หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) และ       
นายจีรเดช  ศรีวิราช ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 121,190.61.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น       
หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด 
จ านวน 30,361.99.- บาท (สามหมื่นสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเก้า
สตางค์) รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน 151,552.60.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น
ห นึ่ ง พั น ห้ า ร้ อ ย ห้ า สิ บ สอ ง บ า ทห ก สิบ ส ต า ง ค์ )  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2561 หมวด 9 ข้อ 96 “(2)            
ขอเงินคืน ภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้ว 

 
 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  เห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้อง

ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาดังกล่าว ตามเอกสารประกอบท่ี 5.1 
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี         
ผมขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม  23  ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติจ่าย

ขาดเงินสะสม เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 151,552.60.- บาท (หนึ่งแสน      
ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสตางค์) คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ      
รับเงิน ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ  23  เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสม เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 151,552.60.- บาท (หนึ่งแสน 
ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสตางค์) คืนให้แก่ผู้มีสิทธิ      
รับเงิน ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ   

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติ  จ่ายขาดเงินสะสมจ านวนเงินท้ังส้ิน 

151,552.60.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาท      
หกสิบสตางค์) ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออก
เสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เ ร่ืองที่  5.2 ญัตติขออนุ มัติจ่ายขาดเ งินสะสม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ให้แก่               
ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามค าส่ัง  เชิญท่านนายกฯ  แถลงต่อสภาครับ 

 
 
 
 
 

/นายก อบจ.พะเยา 
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นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจ าเป็นต้องขอจ่ายขาด

เงินสะสม เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน ๓๘,๗๖๕.๖๕ บาท (สามหมื่นแปดพัน    
เจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) ให้แก่ ผู้มีสิทธิรับเงินรายละเอียด
ดังนี้ 

๑. ค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ี ๖๐๘/๒๕๖๐         
ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติมค าส่ังให้ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้กับทางราชการ กรณี โครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ า
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผักตบชวา ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

๒. ค าพิพากษาศาลปกครองเ ชียงใหม่  คดีหมายเลขด า ท่ี             
๘๙/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงท่ี ๒๐๑/๒๕๖๕ วันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐออกค าส่ังโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ได้พิพากษาเพิกถอนค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       
ท่ี ๑๐๑๕/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าส่ัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ี ๖0๘/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เฉพาะในส่วนท่ีเรียกให้ผู้ฟ้องคดีท่ี ๑ (นายเจนพนากรณ์ ฟูแสง) ผู้ฟ้องคดีท่ี 
๒ (นางสาวลัดดา ทองทา) ผู้ฟ้องคดีท่ี ๓ (นางกนกวรรณ  สร้อยทอง) ชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเกินกว่า ๕,๔๑๑.๔๕.- บาท (ห้าพันส่ีร้อยสิบเอ็ดบาท         
ส่ีสิบห้าสตางค์) 

๓. ผู้ฟ้องคดี ท้ัง ๓ ราย ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เกินกว่า ๕,๔๑๑.๔๕.- บาท (ห้าพันส่ีร้อย        
สิบเอ็ดบาทส่ีสิบห้าสตางค์) ดังนี้ 

๓.๑ นางสาวลัดดา  ทองทา  จ านวนเงิน ๑๔,๕๘๘.๕๕.- บาท 
(หนึ่งหมื่นส่ีพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์) 

๓.๒ นางกนกวรรณ  สร้อยทอง  จ านวนเงิน ๑๒,๕๘๘.๕๕.- บาท 
(หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์)  

๓.๓ นายเจนพนากรณ์ ฟูแสง  จ านวนเงิน  ๑๑,๕๘๘.๕๕.- บาท 
(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน  
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ , แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๙  
ข้อ ๙๖ "(๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับ             
เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาด        
เงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น"  

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้  ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึง         
ความจ าเป็นของการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 38,765.65  
บาท (สามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบห้าสตางค์) คืนให้แก่ผู้มี
สิทธิรับเงิน ตามค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ี 608/2560             
ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมค าส่ังให้ชดค่าใช้สินไหม 
ทดแทนให้กับทางราชการ กรณีโครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ า 
ชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผักตบชวา ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา และค าพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่                  
คดีหมายเลขด าท่ี 89/2560 คดีหมายเลขแดงท่ี 201/2565 วันท่ี 3  
พฤษภาคม 2565 เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐออกค าส่ัง 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้พิพากษาเพิกถอนค าส่ังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดพะเยา ท่ี 1015/2559 ลงวันท่ี  4 พฤศจิกายน 2559 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยค าส่ังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่ี 608/2560                
ลงวั น ท่ี  3  สิ งหาคม 2560 เฉพาะ ใน ส่วน ท่ี เ รี ยก ให้ ผู้ฟ้ อ ง ค ดี                        
ท่ี 1 (นายเจนพนากรณ์  ฟูแสง) ผู้ฟ้องคดีท่ี 2 (นางสาวลัดดา ทองทา)            
ผู้ฟ้องคดีท่ี3 (นางกนกวรรณ  สร้อยทอง) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกินกว่า 
5,411.45.-บาท (ห้าพันส่ีร้อยสิบเอ็ดบาทส่ีสิบห้าสตางค์) และผู้ฟ้องคดี 
ท้ัง 3 ราย ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เกินกว่า 5,411,45.-บาท (ห้าพันส่ีร้อยสิบเอ็ดบาทส่ีสิบห้าสตางค์) 
และผู้ฟ้องคดี ท้ัง 3 ราย ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เกินกว่า 5,411,45.- บาท (ห้าพันส่ีร้อยสิบเอ็ดบาท        
ส่ีสิบห้าสตางค์) ดังนี้ นางสาวลัดดา ทองทา จ านวน  14,588.55.-บาท 
( ห นึ่ ง ห มื่ น ส่ี พั น ห้ า ร้ อ ย แ ป ด สิ บ แ ป ด บ า ท ห้ า สิ บ ห้ า ส ต า ง ค์ )                         
นางกนกวรรณ  สร้อยทอง จ านวนเงิน 12,588.55.- บาท (หนึ่งหมื่น        
สองพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์) และนายเจนพนากรณ์  ฟูแสง 
จ านวนเงิน 11,588.55.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบแปดบาท
ห้าสิบห้าสตางค์) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน       
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4)        
พ.ศ.2561 หมวด 9 ข้อ 96 “(2) ขอเงินคืน ภายหลังจากปีงบประมาณท่ี 
รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณา
ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบท่ี 5.2 มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปราย
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ       
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
/ประธานสภาฯ  
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ประธานสภาฯ เร่ืองที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 ต.พระธาตุขิงแกง เช่ือม     
ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา (ช่วงท่ี 3) งบประมาณ 500,000.- บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน) แต่เนื่องจากปริมาณงานของผิวจราจรในการด าเนินโครงการ        
ไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไข
เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการดังกล่าว รายละเอียด
ปรากฏตามหนัง สืออง ค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา ลงวัน ท่ี 6         
กรกฎาคม 2565 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง
งบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน 
หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลง ถึงความ

จ าเป็นของการขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม            
และการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่า
ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค รายการท่ี 7 หน้า 280 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 ต.พระธาตุขิงแกง เช่ือม ต.จุน อ.จุน         
จ.พะเยา (ช่วงท่ี 3) งบประมาณ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
เนื่องจากปริมาณงานของผิวจราจรในการด าเนินโครงการไม่ ถูกต้อง            
ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปล่ียนแปลง
ค า ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการดังกล่าว  ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่นจังหวัด 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบท่ี 5.3 จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย
หรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ       
ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
/เลขานุการสภาฯ 
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เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม  23  ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติ

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ  22  เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมัติ

แก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง  
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ เ ร่ืองที่  5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.  2565 องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดพะเ ยา              
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภา ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการดังกล่าว 
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
งบรายจ่ายอื่น ๆ รายการท่ี 1 หน้า 247 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวนเงิน 21,200.- บาท (สองหมื่น
หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนไปต้ังจ่ายเป็น รายการใหม่ แผนงาน           
การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน     
งานครัว จ านวน 1 รายการ ส าหรับใช้ปฏิบัติงานประจ ากองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2565 

 
/นายก อบจ. 
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นายก อบจ.พะเยา   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลง ถึงความ

จ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานสร้าง       
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ รายการท่ี 1 หน้า 247 โครงการจัดงาน
วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวนเงิน 21,200.- บาท 
(สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่           
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม        
และนันทนาการ งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม             
และนันทนาการ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 10,600.- บาท 
(หนึ่ งหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)  เป็นเงิน 21,200.- บาท (สองหมื่น              
หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบท่ี 5.4  

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ            
หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

  
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม  23  ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามท่ีฝ่าย
บริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ  22  เสียง ครับ 
 
 
 

 
/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด  ไม่เห็นควร
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ   

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 

 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ง บประมาณ  พ .ศ .2565  อ ง ค์ก ารบริ ห า ร ส่ วน จั งหวั ดพะ เ ย า                     
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง     
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ เร่ืองที่ 5.5 ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อ
สภา ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณ เพื่อการดังกล่าว
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานอุตสาหกรรม        
และการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการท่ี 8 หน้า 261                 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ จ านวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
และหมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุอื่น รายการท่ี 28 หน้า 270 ค่าวัสดุอื่นๆ 
จ านวนเงิน 37,000.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จ านวนเงินรวม 
57,000.- บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         
จ านวน 1 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจ ากองช่าง 
รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันท่ี                  
18 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลง ทุน โดยการ โอนเพิ่ ม  โอนลด ท่ีท า ให้ ลักษณะ ปริ มาณ            
คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิน่” 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

 
/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลง ถึงความ
จ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการท่ี 8 หน้า 261 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวนเงิน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และหมวดวัสดุ ประเภท
วัสดุอื่น รายการท่ี 28 หน้า 270 ค่าวัสดุอื่นๆ จ านวนเงิน 37,000.- บาท 
(สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยโอนลด รวม 2 รายการ จ านวนเงินรวม 
57,000.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้าน      
งานครัว จ านวน 1  รายการ ดังนี้ 

- เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จ านวน 6 เครื่องๆ ละ 9,500.- บาท 
(เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 57,000.-บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบท่ี 5.5 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ       
หากไม่มีผมขอมติท่ีประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ   

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม  23  ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควร

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ  22  เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด ไม่เห็นควร

อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหาร เสนอ
โปรดยกมือข้ึนครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง 
ด้วยคะแนนเสียง 22 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง         
นะครับ 

 
 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ เ ร่ืองที่  5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

  
ประธานสภาฯ     เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด า เนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน และครุภัณฑ์คอมพิว เตอร์หรืออิ เ ล็กทรอนิกส์             
แต่เนื่องจากไม่ไ ด้ ต้ังงบประมาณ เพื่อการดังกล่าวไว้ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจาก แผนงานสร้ างความเข้มแข็ งของชุมชน                 
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย
อื่นๆ (เป็นรายการท่ีโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่) รายการท่ี - หน้า – 
โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จ านวนเงิน 55,500 บาท (ห้าหมื่น
ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวน 3 รายการ และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
จ านวน 3 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการประจ าส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามหนังสือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลง ถึงความ

จ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า    
ลักษณะราย จ่ายงบราย จ่ายอื่ นๆ ( เป็น รายการ ท่ี โอน ไป ต้ั ง จ่าย                
เป็นรายการใหม่) รายการท่ี – หน้า -  โครงการบริหารจัดการศูนย์แสดง
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งาน
บริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวนเงิน 
55,500.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ านวน 6 รายงาน ดังนี้ 

 
/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  - โต๊ะท างานเหล็ก ส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 ตัวๆละ 5,500.- บาท 
(ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน จ านวน 11,000.-บาท (หนึ่งหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน) 

- เก้าอี้ท างานบุนวม ส าหรับเจ้าหน้าท่ี จ านวน 2 ตัวๆ ละ 
3,500.-บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน จ านวน 7,000.- 
บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 

- ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 4,500.- บาท 
(ส่ีพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน จ านวน 9,000.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 1* จ านวน        
1 เครื่องๆ ละ 22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จ านวน 1 เครื่องๆ ละ 4,000.- บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) จ านวนเงิน  
4,000.- บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

- เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่องๆ ละ  
2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ านวนเงิน 2,500.- บาท          
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบท่ี 5.6             
จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติท่ี
ประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

  
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม  23  ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามท่ี
ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ  22  เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
 

/ประธานสภาฯ 
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ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมั ติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ด้วยคะแนนเสียง  22  เสียง                
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เร่ืองที่ 5.7 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
  
ประธานสภาฯ    เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน  ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงานแต่เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณเพื่อการดังกล่าว ไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนั้น      
จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก แผนงานบริหารงานท่ัวไป                 
งานบริหารท่ัวไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รายการท่ี 6 หน้า 129 เงินเดือนข้าราชการ
ประจ าปี จ านวน 45,000 บาท (ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 รายการ รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” 

จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อโปรด
พิจารณาอนุมัติ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลง ถึงความ

จ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานท่ัวไป หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  แผนงานบริหารงานท่ัวไป                
งานบริหารงานท่ัวไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน    
จ านวนเงิน 45,000.- บาท (ส่ีหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
 

 
/โต๊ะท างาน 
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ประธานสภาฯ - โต๊ะท างานเหล็ก ส าหรับหัวหน้าฝ่ายฯ จ านวน 2 ตัวๆ ละ 7,000.- บาท 
(เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน จ านวน 14,000.- บาท (หนึ่งหมื่นส่ีพัน
บาทถ้วน)  
รายละเอียดตามเอกสารประกอบท่ี 5.7 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผม
ขอมติท่ีประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

  
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุม  23  ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอน

เงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ  22  เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือข้ึนครับ   

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติท่ีประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข

เปล่ียนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยคะแนนเสียง           
22  เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 6  ข้อหารือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
  -ไม่มี- ข้อหารือ 
  
 
ปิดประชุม   เวลา 15.35 น. 

 
 
 
 
 

 



 


